



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ รร.ดูแลภาษา-วัฒนธรรม/ต่ออายุ2ครั้งก่อนให้ตลอดชีพ/ถอนได้หากผิดจรรยาบรรณ

ครูสภาลดล็อกตัวครูชาวต่างชาติ

ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะเสนอบอร์ดคุรุสภาให้มีการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาบางประเด็น เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น การปลดล็อกเงื่อนไขการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของต่างชาติ ว่าไม่ต้องอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดอบรมเวลาเพียง 20กว่าชั่วโมงไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ชาวต่างชาติมีความรู้มากพอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดในข้อบังคับในการมาขอใบอนุญาตก็ได้ แต่จะต้องเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนที่จะต้องให้การดูแล หรือให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ครูชาวต่างชาติของโรงเรียนนั้นๆ หรือโรงเรียนอาจประสานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปิดอบรมให้ก็ได้ โดยคุรุสภาจะให้กรอบคร่าวๆไว้ ส่วนกรณีครูชาวต่างชาติที่จะมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องมีความรู้ที่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของคุรุสภา ที่สำคัญต้องเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดร.ชัยยศ กล่าวต่อไปว่า เรื่องการรับรองปริญญา เป็นอีกประเด็นที่ต้องมี

การแก้ไขข้อบังคับ เพราะที่ผ่านมาคุรุสภาจะรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายหลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วแจ้งให้สกอ.รับทราบ ซึ่งปัญหาคือว่าเรื่องจะส่งมาถึงคุรุสภา เพื่อตั้งคณะทำงานออกไปดูหลักสูตรว่ามีความพร้อม และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ มหาวิทยาลัยก็เปิดสอนไปแล้ว และบางแห่งก็รับนักศึกษามากกว่าจำนวนที่ขออนุมัติ ดังนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ จึงเสนอให้ปรับปรุงการรับรองปริญญาหลักสูตรทางการศึกษา โดยสภามหาวิทยาลัย ต้องตกลงกับคุรุสภาก่อนที่จะอนุมัติหลักสูตร เพื่อคุรุสภาจะได้ให้คำแนะนำและยืนยันการอนุมัติให้เปิดสอนได้ แต่ถ้าไม่ทำตามคำแนะนำ คุรุสภาจะไม่รับรองปริญญาบัตรและจะไม่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มอบให้คุรุสภา มาศึกษาว่าควรต้องต่ออายุหรือไม่ เรื่องนี้ได้ข้อสรุปว่าควรต้องต่ออายุแต่จะต่อแค่ 2 ครั้งคือ 5 ปีแรก และเมื่อครบ 10 ปี ซึ่งเป็นการต่อครั้งที่ 2 จะต่ออายุแบบตลอดชีพแต่สามารถถอนใบอนุญาตได้หากทำผิดจรรยาบรรณร้ายแรง

